

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ร ๕๙๒๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การคัดเลือกผู้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว ๐๐๑๑ (สสท)/๑๙๐๑๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒. บัญชีขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูในสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบปริมาณงานสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๒๑ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้มีข้อมูลอัตรากำลังในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังครูที่เป็นปัจจุบันของโรงเรียนที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง (รายชื่อโรงเรียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังขาดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในโรงเรียนที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เลือกลำดับที่ ๑ ก่อน หากไม่สามารถกำหนดตำแหน่งได้ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งในโรงเรียนที่เลือกลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ ตามลำดับ

๒. สำหรับกรณีโรงเรียนที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เลือก มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์หรือพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อรองรับการบรรจุได้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้โรงเรียนตามภูมิลำเนาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่มีอัตรากำลังขาดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้ง

/ทั้งนี้...

๓. เพื่อความรวดเร็วในการบรรจุนักศึกษาทุนดังกล่าว สถานศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอเพื่อรองรับการบรรจุแล้วสมควรเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้จัดทำบัญชีรายละเอียดของอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพร้อมแบบปริมาณงานสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓ และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และทางอีเมล plankruks@hotmail.com เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการบรรจุ

ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์ขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถใช้อัตราว่างภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖ - ๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plankruks@hotmail.com